

BÁO CÁO THẨM TRA
Báo cáo tổng kết hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh
Nhiệm kỳ 2016 - 2021
(lĩnh vực Kinh tế - Ngân sách)

Thực hiện phân công của Thường trực HĐND tỉnh, Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra Báo cáo số 179/BC-UBND ngày 30/3/2021 tổng kết hoạt động của UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2026. Kết quả thẩm tra như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA UBND TỈNH NHIỆM KỲ 2016-2021

1. Về công tác chỉ đạo điều hành

Nhiệm kỳ 2016 - 2021, UBND tỉnh chỉ đạo điều hành của theo đúng Quy chế làm việc đề ra, đảm bảo đúng thẩm quyền Luật định, phát huy vai trò của tập thể và nâng cao trách nhiệm của cá nhân các thành viên UBND trong lãnh đạo, điều hành, tổ chức thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, các Nghị quyết của HĐND tỉnh, có nhiều chỉ tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra. Công tác kiểm tra, đôn đốc được quan tâm duy trì thường xuyên, nhiều khó khăn vướng mắc được tháo gỡ.

Cơ bản các thành viên UBND tỉnh luôn chủ động đề xuất, cụ thể hóa các chế độ chính sách của Trung ương vào điều kiện cụ thể của tỉnh, tham mưu xây dựng các Đề án, hồ sơ dự thảo nghị quyết trình kỳ họp HĐND tỉnh có chất lượng, thực hiện nghiêm túc các kết luận sau giám sát của HĐND tỉnh, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước, góp phần quan trọng đưa kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển.

2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế

Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 29/4/2016 của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2016- 2020, kết thúc nhiệm kỳ có 09/16 chỉ tiêu kinh tế đạt và vượt kế hoạch. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ; tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 5%, thu nhập bình quân/người đạt 40,67 triệu đồng/người, đạt 104,4% kế hoạch.

Lĩnh vực nông lâm nghiệp phát triển khá toàn diện, tốc độ phát triển hàng năm đều tăng, bình quân đạt 2,4%/năm. Nhiều HTX nông nghiệp được thành lập và hoạt động có hiệu quả; nhiều sản phẩm nông nghiệp trở thành hàng hóa mang lại giá trị kinh tế cao, cả tỉnh có trên 140 sản phẩm OCOP đạt 03 sao trở lên, một số nông sản đã được kết nối với các siêu thị, đơn vị phân phối tại các trung tâm, thành phố lớn; tỉnh đã có sản phẩm ký kết hợp đồng xuất khẩu sang Châu Âu, Nhật Bản.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng thôn mới, đến nay toàn tỉnh đã có 23 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, Thành phố Bắc Kạn hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Công tác đầu tư xây dựng cơ bản đảm bảo đúng Luật Đầu tư công, đầu tư có trọng điểm, không dàn trải, giải quyết hết nợ công và không để phát sinh nợ công cho giai đoạn sau; công tác quản lý tài nguyên khoáng sản được tăng cường; việc quản lý và sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản được quan tâm, phát huy được hiệu quả của vốn đầu tư; công tác quản lý thu chi tài chính, ngân sách đảm bảo công khai, minh bạch, có giải pháp hữu hiệu chống thất thu ngân sách trong hoạt động khoáng sản; việc thu hồi vốn đầu tư do thanh toán vượt giá trị quyết toán được duyệt, thu hồi các khoản ngân sách tỉnh cho vay được thực hiện nghiêm túc; thực hiện tiết kiệm chi thường xuyên để tăng chi đầu tư XDCB; công tác xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm được quan tâm, giúp hỗ trợ các doanh nghiệp, HTX tìm kiếm, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm... tạo động lực cho phát triển kinh tế của tỉnh trong những năm tiếp theo.

Bên cạnh những thành tích đã đạt được, thẩm tra của Ban cho thấy: còn có 07/16 chỉ tiêu không đạt kế hoạch (*tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm; tỷ lệ rác thải tại đô thị và nông thôn; tỷ lệ hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia, tỷ lệ huy động GRDP vào ngân sách đến năm 2020; tỷ lệ tăng thu bình quân cả giai đoạn, thu ngân sách năm cuối giai đoạn*).

Công tác thu hút đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư được quan tâm nhưng chưa đáp ứng yêu cầu, nhất là các thủ tục liên quan đến đất đai có nhiều vướng mắc và chậm được giải quyết. Chưa kịp thời xử lý đối với các dự án do doanh nghiệp đầu tư chậm đưa đất vào sử dụng hoặc sử dụng đất không hiệu quả; vướng mắc về đất đai của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bắc Kạn kéo dài nhưng chậm được giải quyết... ảnh hưởng không nhỏ đến phát triển kinh tế của tỉnh, khiến cử tri kiến nghị nhiều lần.

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NHIỆM KỲ 2021-2026

Về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2026, Ban Kinh tế- Ngân sách HĐND tỉnh nhất trí với nội dung báo cáo UBND tỉnh. Ban đề nghị UBND tỉnh tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương khắc phục những hạn chế do nguyên nhân chủ quan và các kiến nghị trong các Báo cáo giám sát chuyên đề của Ban, tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 48/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng và an ninh 5 năm 2021-2025 và các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII đã đề ra.

Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về Báo cáo tổng kết hoạt động của UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2026.

Nơi nhận:

Gửi bản điện tử:

- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ban Văn hóa HĐND tỉnh (*t/hợp*);
- LĐVP (*đ/c Dũng*);
- Phòng Công tác HĐND;
- Lưu: VT, Hòa.

TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH
KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN

Nguyễn Thị Thanh Hương

